

คำถาม – คำตอบ การประชุมชี้แจง

การปรับปรุงชุดข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 Microsoft Team

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1.	แนวทางการพิจารณาว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (วิธีสีฟ้า) มีหลักการอย่างไร	หลักการของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีสีฟ้า คือ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกหนี้เป็นหลัก และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งมากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้
2.	ตัวอย่าง การพิจารณาว่าเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (วิธีสีฟ้า) หรือ วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว (วิธีสีส้ม)	
	2.1 กรณีนำค่างวดไปตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย โดยไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ ถือเป็น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีสีฟ้าหรือไม่	กรณีที่ สง. นำเงินค่างวดที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย โดยจำนวนเงินที่ช่วยลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ นั้นมีความเหมาะสม จะถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบสีฟ้า
	2.2 กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยให้ grace period เฉพาะดอกเบี้ย ถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบใด	การให้ grace period เฉพาะดอกเบี้ย ถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบสีส้ม
	2.3 หาก สง. ลดค่างวดบางงวดให้กับลูกหนี้ แต่ไม่ขยายระยะเวลา และไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีสีฟ้าหรือไม่	หากการลดค่างวดบางงวดโดยลูกหนี้ไม่ต้องมาชำระคืน ในภายหลัง สะท้อนการลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย บางส่วนให้กับลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เหมาะสม จะถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบสีฟ้าได้ แต่หากการลดค่างวดบางงวดแล้วลูกหนี้ต้องมาชำระคืน ในอนาคตไม่ว่าระยะเวลาการกู้จะคงเดิมหรือขยายออกไป จะถือเป็นการวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบสีส้ม
	2.4 หาก สง. มีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ด้วยการให้ grace period เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในปี 65 ต่อมาในปี 65 ลูกหนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว EIR หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ลดลง จะถือเป็นวิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบใด	ถือเป็นวิธีสีส้ม เนื่องจาก การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา จะถือเป็นวิธีสีฟ้า ก็ต่อเมื่อ EIR หรือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญาลดลงอย่างเหมาะสม

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
3.	ในการปรับปรุงแบบรายงาน DS_DRD ในครั้งนี้ มีการปรับปรุงเพิ่ม field EIR ก่อน / หลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ไม่ได้ปรับเพิ่ม field อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา) อย่างไรก็ดี หาก สง. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา ลดลง จะถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีสีฟ้าได้หรือไม่	ชปท. ไม่ได้ปรับเพิ่ม field อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญา เนื่องจาก ไม่ต้องการให้เป็นภาระการรายงานข้อมูลของ สง. ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าการลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา จะถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีสีฟ้าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า สง. ลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามสัญญาให้กับลูกหนี้เหมาะสมหรือไม่ โดยหากมีการลดอย่างเหมาะสมก็สามารถถือเป็นวิธีสีฟ้าได้
4.	สินเชื่อย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ สามารถคือน้ำหนักความเสี่ยงเท่ากับ 35% ได้ตลอดอายุสัญญาใช่หรือไม่	สินเชื่อย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สถาบันการเงินสามารถใช้น้ำหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 35 ได้ตลอดอายุสัญญา หากมีลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนดตามหนังสือเวียน ที่ ชปท. ผนส2.ว. 1079/2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (refinance) และการรวมหนี้ (debt consolidation)) ลว. 16 พ.ย. 64
5.	กรณีนี้ สง.มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปก่อนชี้แจงวันที่ 5 พ.ย. 64 ชปท. มีแนวทางการรายงานข้อมูลอย่างไร	เพื่อเป็นการลดภาระ สง. ในการรายงานข้อมูลย้อนหลัง ชปท.จะพิจารณาจากข้อมูล DRD ที่ สง.ส่งมาก่อนหน้าว่าเข้าเกณฑ์สีฟ้า/สีส้ม ตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เอง โดยให้ สง. เริ่มต้นรายงานข้อมูลตามการชี้แจงนี้ ในข้อมูลงวด ม.ค. 65 ภายในเดือน ก.พ. 65
6.	กรณี Debt Consolidation รวมกรณีที่เกิดเพดาน LTV ด้วยหรือไม่	สถาบันการเงินต้องรวมสินเชื่อย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ในการคำนวณ LTV ratio และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ ชปท. กำหนด
7.	EIR ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ รายงานอย่างไร	ให้รายงาน EIR ตามที่ใช้รับรู้รายได้ของบัญชี <u>ก่อน</u> ปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ดี หาก สง. ไม่มีการเก็บข้อมูล EIR ณ วันก่อนปรับโครงสร้างหนี้ อนุโลมให้รายงานข้อมูล EIR ณ สิ้นเดือนก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ และต้องรายงานทุกสัญญา ยกเว้นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แบบ debt consolidation ที่มาจากผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น
8.	EIR หลังปรับโครงสร้างหนี้ รายงานอย่างไร	ให้รายงาน EIR ตามที่ใช้รับรู้รายได้ของบัญชี <u>หลัง</u> ปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ดี หาก สง. ไม่มีการเก็บข้อมูล

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		EIR ณ หลังปรับโครงสร้างหนี้ อนุโลมให้รายงานข้อมูล EIR ณ สิ้นเดือนที่เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ได้ และต้องรายงานทุกสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
9.	กรณีสัญญาเก่า (A) มี EIR 10% ต่อมาลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือน หลังจากนั้นมาทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ (B) ธนาคารมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยของสัญญาใหม่เพื่อให้ชดเชยดอกเบี้ยของการพักชำระที่ผ่านมาด้วย ดังนั้นสัญญาใหม่มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้สัญญาในระบบงานใหม่ (B) มีค่า EIR แสดงสูงขึ้นเช่น 12% แต่หากคิดแบบภาพรวมตั้งแต่ต้นสัญญาเดิมจนจบสัญญาใหม่ EIR สมมติได้เท่ากับ 9.9% ให้รายงาน EIR อย่างไร	ให้รายงาน EIR ตามที่ใช้รับรู้รายได้ของบัญชี หลังปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ ธปท. เข้าใจและใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ขอให้รายงาน other method และระบุรายละเอียดการช่วยเหลือ เช่น สัญญาก่อนปรับโครงสร้างหนี้ ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และชดเชยด้วยการเพิ่มดอกเบี้ยในสัญญาหลังปรับโครงสร้างหนี้
10.	กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เป็นการให้ grace period แก่ลูกค้า ดังนั้น EIR ก่อนและหลังปรับโครงสร้างหนี้จะใช้ที่เป็น Original EIR ดังนั้นจะเป็นค่าศูนย์หรือค่าว่าง ธปท. มีการผูกความสัมพันธ์กับ DR Method Type ที่เป็น Classification อย่างไร	EIR เป็นการคำนวณตลอดอายุสัญญา จึงไม่เป็นค่าศูนย์หรือค่าว่าง ให้รายงาน DR Method Type (304006): ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้น และ / หรือดอกเบี้ย EIR ก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รายงานตาม EIR ที่ใช้รับรู้รายได้ของบัญชี ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ EIR หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รายงานตาม EIR ที่คำนวณหลังปรับโครงสร้างหนี้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้รายงานเท่ากับ EIR ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ EIR ก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นค่าว่างได้ในกรณีที่เข้ามาตรการ Debt consolidation ที่มีการ Refinance หนี้มาจากสถาบันการเงินอื่น จึงไม่ทราบ EIR แต่ EIR หลังปรับโครงสร้างหนี้ไม่สามารถรายงานเป็นค่าศูนย์หรือค่าว่าง
11.	กรณีที่มีสัญญาว่าจะยกหนี้ไว้ในอนาคต และดอกเบี้ยที่คิดใหม่จะมีปันส่วนยกไว้ในอนาคต อาจจะไม่มียอดเงินของดอกเบี้ยที่ยกไว้ในวันที่ทำสัญญาให้รายงานเป็นศูนย์ได้หรือไม่ อาจจะมีข้อจำกัดในการรายงาน amount ที่จะยกให้ ต้องขึ้นกับเงื่อนไขระยะเวลาในอนาคต จำนวนเงินที่จะยกให้ถ้ารู้เงินในอดีตสามารถคำนวณได้ แต่ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งให้ลูกค้าจ่ายส่วนหนึ่ง สง. จะยกให้ในอนาคต	กรณีที่มีการ Hair Cut แบบมีเงื่อนไขในอนาคต โดยยังไม่ทราบ Amount ที่จะยกหนี้ให้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ (เช่น กำหนด hair cut เป็น % ของยอดเงินที่ลูกค้าจะชำระในอนาคต) ให้รายงาน 304001 ลดต้นเงิน และ / หรือดอกเบี้ยค้างรับ = “N” 304099 วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อื่น ๆ = “Y” และรายงาน Other Method Description โดยให้ระบุ ดังนี้ “Hair Cut แบบมีเงื่อนไข โดย.....(ระบุรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา).....”

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<p>ทั้งนี้ ขอให้เริ่มต้นข้อความ ด้วยคำว่า "Hair Cut แบบมีเงื่อนไข โดย" เสมอสำหรับกรณีนี้</p>
12.	<p>กรณีสืบทอด เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ รวมการให้วงเงินสินเชื่อใหม่ ตามระบบของ สง. สินเชื่อใหม่ จะแยกเป็น account ใหม่ ทำให้การรายงานวงเงินสินเชื่อใหม่ยาก</p>	<p>ในกรณีที่ สง. จะพิจารณาการช่วยเหลือว่าเป็นแบบสืบทอด หรือสืบทอด ตามมาตรการแก้หนี้ที่ยั่งยืน สง. ต้องนำข้อมูลวงเงินสินเชื่อใหม่มาพิจารณาด้วย ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละ account ก็ตาม จึงขอให้ สง. รายงาน new money amount ตามที่ระบุในสัญญา ในชุดข้อมูลนี้ด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ปรับโครงสร้างหนี้หลายบัญชีในงวดเดียวกัน และให้ new money เป็นก้อนรวม ขอให้ รายงาน new money amount เท่ากันในแต่ละบัญชี โดยไม่ต้อง pro rata</p>
13.	<p>การปรับปรุงโครงสร้างที่มีการให้ New Money รายงาน New Money อย่างไร</p>	<p>กรณีที่มีการระบุในสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ว่าจะมีการให้ New Money ในครั้งที่รายงาน จะต้องรายงานข้อมูล โดย <u>วันที่เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหม่</u> ให้รายงานตามวันที่ที่กำหนดในสัญญา หากสัญญาไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจน สามารถรายงานเป็นวันที่สิ้นเดือนที่จะให้ New Money ได้ <u>วงเงินสินเชื่อใหม่</u> ให้รายงานวงเงินที่ระบุในสัญญา</p>
14.	<p>หากการให้ new money เป็นคนละช่วงเวลากับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะถือวิธีสืบทอดหรือไม่ และรายงานข้อมูลในแบบรายงาน DS_DRD อย่างไร</p>	<p>สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 64 จนถึง 31 ธ.ค. 66 หาก สง. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ร่วมกับการให้ new money โดยไม่ว่าจะเป็นการให้ new money พร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือให้ new money ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยลูกหนี้รับรู้และมีการระบุในเงื่อนไขว่าจะให้ new money เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อตกลง/สัญญา และเป็นจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ จะถือว่าเป็นวิธีสืบทอดได้</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับการรายงานข้อมูล หาก สง. ไม่สามารถ กำหนดวันที่การให้ new money ที่ชัดเจน เนื่องจาก ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในอนาคต สง. สามารถ ประเมินการและรายงานเป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่จะให้ new money ได้</p>
15.	<p>การรายงาน DRD ของทุกสัญญาที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายงานอย่างไร</p>	<p>DRD รายงานเฉพาะสัญญาที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (รวมถึงทุกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Debt Consolidation) เฉพาะที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<p>กรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดา เฉพาะเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (personal consumption) ให้พิจารณารายสัญญาว่าเป็นสีฟ้า/สีส้ม</p> <p>กรณีลูกหนี้ธุรกิจ ให้ดูตามภาพรวมของลูกหนี้ธุรกิจ ถ้าลูกหนี้ได้สีฟ้า ก็ให้รายงานสีฟ้าทุกสัญญาของลูกหนี้ที่รายงานในเดือนนั้น</p>
16.	<p>การปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการสีฟ้า/สีส้ม มีผลกระทบการรายงาน DS_TCS และ DS_LAR หรือไม่ และต้องปรับปรุง TDR Method ที่เพิ่มมาใหม่หรือไม่</p>	<p>การปรับปรุงชุดข้อมูลการปรับโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไม่มีผลกระทบต่อรายงาน DS_TCS และ DS_LAR และไม่ต้องปรับปรุง TDR Method เพื่อไม่ให้เป็นการของ สง. ในการปรับปรุงระบบงาน จึงไม่มีการปรับการรายงาน DS เดิม ทั้งนี้ ขอให้รายงานเลขที่สัญญาของ DRD และ LAR ให้สอดคล้องกัน</p> <p>โดย ธปท. จะใช้ข้อมูลปรับโครงสร้างหนี้จาก DS_DRD</p>
17.	<p>มาตรการ Asset warehousing ถือเป็น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีสีฟ้าหรือไม่ และ รายงานข้อมูลในแบบรายงาน DS_DRD อย่างไร</p>	<p>Asset warehousing เป็นวิธีการรับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ ถือเป็นวิธีสีฟ้า</p> <p>ทั้งนี้ ให้ สง. รายงานข้อมูลในแบบรายงาน DS_DRD โดยเลือก DR Method Type (304009) วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดยวิธีรับโอนสินทรัพย์โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ขอโอนกลับคืน ให้รายงานเป็น “Y”</p>
18.	<p>ถ้าวิธีปรับโครงสร้างหนี้ ระบุ DR Method Type เป็น 324011 วิธีตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย แต่ไม่สามารถระบุ Principal / Interest / Conditional Principal / Conditional Interest / Other Hair Cut Amount ได้ จะต้องรายงานข้อมูลอย่างไร</p>	<p>การตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย หมายถึง เมื่อลูกค้าชำระค่างวด ธนาคารนำไปตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่มีกรยกหนี้ให้ลูกหนี้ ไม่ต้องรายงาน Hair cut amount</p> <p>ในกรณีที่มีการยกหนี้ให้ลูกหนี้ ให้รายงานดังนี้</p> <p>กรณีตัดเงินต้นที่ต้องรายงาน Principal Hair Cut Amount หรือ Interest Hair Cut Amount</p> <p>กรณีตัดเงินในอนาคต หรือเมื่อมีเงื่อนไข ต้องรายงาน Conditional Principal Hair Cut Amount หรือ Conditional Interest Hair Cut Amount</p>
19.	<p>Other Hair Cut amount รายงานอย่างไร</p>	<p>ให้รายงานส่วนที่ยกหนี้ให้ลูกค้าจริงๆ เช่น Hair Cut ค่าธรรมเนียมค้ำจ่าย โดยไม่ต้องรายงานความสูญเสียทางบัญชี เช่น PV Loss ทั้งนี้ กรณีที่จะถือเป็นวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบสีฟ้า จะต้องเป็นการลดภาระหนี้ด้วยจำนวนที่เหมาะสม</p>
20.	<p>การรวมหนี้บัตรเครดิตหลายบัตร ตัวอย่าง</p>	<p>กรณีดังกล่าว ไม่เข้ามาตรการ Debt consolidation เนื่องจากไม่ใช่การรวมหนี้ secured loan กับ unsecured loan แล้วทำให้ดอกเบี้ยลดลง ตาม</p>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
	<p>บัตรเครดิต 5 ใบ แต่ละใบมียอดคงค้าง 100 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 10 บาท</p> <p>- ยอดคงค้างรวม 500 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 50 บาท</p> <p>- ก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การบันทึกบัญชีและรายงานข้อมูลอย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินให้สินเชื่อ 500 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 50 บาท 2. เงินให้สินเชื่อ 500 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 0 บาท 3. เงินให้สินเชื่อ 500 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 0 บาท (ดอกเบี้ยนอกบัญชี) <p>- หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การบันทึกบัญชีและการรายงานดอกเบี้ยค้างรับเป็น “เงินให้สินเชื่อ” หรือ “ดอกเบี้ยค้างรับ”</p>	<p>มาตรการ จึงไม่ต้อง Flag=Y ที่ DR Method Type (304010)</p> <p>และการรวมหนี้ดังกล่าว ถ้าไม่มีการ Hair cut หรือไม่ได้ช่วยเหลือวิธีอื่นๆ ไม่ต้องรายงาน DS_DRD แต่หากมีวิธีการช่วยเหลืออื่นๆ ให้รายงาน method ตามจริง และรายงาน outstanding เงินต้นหลังรวมหนี้ โดยไม่รายงานดอกเบี้ยค้างรับ</p>
21.	<p>ถ้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเดือนนี้ไปแล้วและลูกค้ามาปิดบัญชีในเดือนนี้ ต้องรายงาน DRD หรือไม่ โดยสิ้นเดือนไม่มี o/s เหลืออยู่แล้ว</p>	<p>กรณีมีการช่วยเหลือแล้วปิดบัญชี ให้รายงาน DRD ในงวดที่มีการปิดบัญชี โดยให้รายงาน outstanding=0</p>
22.	<p>หากระยะเวลาชำระหนี้ของแต่ละบัญชีไม่เท่ากัน จะทำให้เมื่อรวมหนี้แล้ว ระยะเวลาการชำระหนี้จะขยายไปเท่ากับหนี้ที่มีระยะเวลายาวที่สุดใช่หรือไม่</p>	<p>ในการรวมหนี้ตามมาตรการ Debt consolidation คือการรวมหนี้ unsecured loan และ secured loan โดยปกติแล้ว สง. จะแยกบัญชีในการบริหาร เนื่องจากประเภทสินเชื่อแตกต่างกัน เพียงแต่ใช้มูลค่าหลักประกันร่วมกัน จึงไม่ต้องมีระยะเวลาการชำระหนี้ที่เท่ากัน และ DRD ไม่ได้กำหนดให้รายงานวันที่สิ้นสุดของสัญญา</p>
23.	<p>ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ไม่ถือเป็น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และไม่ต้องรายงานใน Report DRD ถูกต้องหรือไม่</p>	<p>กรณีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นการปรับโครงสร้างหนี้วิธีหนึ่ง เช่น method ปรับหนี้ระยะสั้น เป็นหนี้ระยะยาว จึงขอให้รายงานใน DRD ด้วย</p>
24.	<p>การรายงานข้อมูล DS_DRD ตามการปรับปรุงครั้งนี้เริ่มรายงานข้อมูลเมื่อใด</p>	<p>เริ่มรายงานข้อมูลงวดเดือนมกราคม 65 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 65 โดยไม่ต้องรายงานข้อมูลย้อนหลัง</p>
25.	<p>DR Method Type จะต้องมีปรับ Classification ใน RDT หรือไม่</p>	<p>รพท. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับให้สอดคล้องกัน โครงการ RDT จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง</p>